

Cùng với các học sinh trên cả nước, thí sinh này, các em học sinh quận Liên Chiểu đang háo hức bước vào kỳ nghỉ hè năm 2019. Cùng với đó, việc chăm sóc, tạo sân chơi trẻ em trong dịp hè là mối quan tâm hàng đầu của gia đình và chính quyền địa phương nhằm tạo ra một mùa hè sôi nổi, bổ ích, lành mạnh và an toàn cho các em.

Tuyên dương 21 em học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" năm học 2018-2019

Ngày 10 tháng 5, Ban chấp hành hội đồng hè quận Liên Chiểu (BC) đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019 với những tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể. Với chủ đề "Thiếu nhi Liên Chiểu vui hè an toàn, học ngàn ưu hay", năm nay, Ban chấp hành tiếp tục hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa, lối sống, pháp luật; các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thiết thực cho thanh thiếu nhi như: hội thi, hành trình vì nguồn, dã ngoại, tham gia công tác tình nguyện vì an sinh xã hội; các hội thi, hội thao các em thể hiện tài năng và tăng cường thể chất...

Thi đua Liên Chiếu tham gia tìm hiểu Luật An toàn giao thông

Từ tháng 5/2019, UBND quận đã tổ chức tuyên dương 21 em học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018 - 2019 và trao 42 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, UBND quận tổ chức tuyên truyền ATGT, hăng hái tham gia giao thông an toàn; thi rung chuông vàng; và tranh chấp phòng chống tai nạn thương tích và uống rượu cho thi đua. Chia sẻ cảm nhận cá nhân thân khi tham gia các chương trình, em Phạm Thị Phương Thảo, lớp 5/2, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, phần khi nói: *"Các chương trình ưu đãi rất bổ ích và thú vị vì em. Cảm ơn, chương trình tuyên truyền kiến thức về ATGT giúp chúng em ôn lại những kiến thức đã học trước đây và dùng thành thạo, cũng như giúp, nhắc nhở người khác tham gia giao thông có văn hóa, chúng em kiểm tra các phương tiện, là cần phương tiện giao thông phù hợp để bảo đảm an toàn cho bản thân hơn".*

Tính đến thời điểm này, 5 phường đã hoàn tất việc bàn giao học sinh và sinh hoạt hè tại địa phương. Tùy vào thực tế, mỗi địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết; tổ chức nghiêm túc, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho học sinh, phong phú; phù hợp với tình hình thực tế, tạo niềm tin cho tất cả các thành viên, thanh, thiếu nhi tham gia. Cảm ơn, các tổ chức đoàn thể là nơi tích cực trong việc tổ chức các hoạt động hè. Ông Chí Minh Quang Trưởng, Bí thư Quận Phường Hòa Khánh Bắc, chia sẻ: *"Năm nay, ngoài những hoạt động tuyên truyền thông chúng tôi sẽ chú trọng triển khai nhiều hơn có tính trải nghiệm, như: Ngày hội Sắc màu; Hành trình kết nối yêu thương; Ngày hè quân đội; Hi vọng, Dân vận tình cha... qua đó, và tạo môi trường rèn luyện cho các em, và phát huy các thế mạnh để giúp chúng em."*

Thieu nhi Hòa Khánh Bc c tuyên truyn chng xâm hi tình dc

ã tham gia sinh hot hè ti a phng nhiu ln, Trn Bo Nguyên, lp 8/1 trng THCS Nguyn Lng Bng, rt ch ón kì ngh hè nm nay. Bo Nguyên chia s d nh s cùng mt s bn trong khu dân c, tham gia hc bi và mt s hot ng th dc, th thao ti a phng. Bo Nguyên cho bit, trc ó, em ã c tham gia nhiu hot ng do oàn phng t chc nh: tham gia Ngày hi Sc màu; tuyên truyn Lut lao ng tr em, an ninh mng, xâm hi tình dc, và sc khe sinh sn...

Có th nói, các hot ng hè nm nay c trin khai khá phong phú và sôi ng. Tuy nhiên, ngoài vic t chc các chng trình, hot ng, các a phng cn chú trng duy tu, tôn to, xây dng mi các im vui chi an toàn, thân thìn i vi tr... Và hn ht, t mi gia ình, các bc ph huynh nên quan tâm n con em, không tr sa à vào các trò chi vô b, thiu lành mn, nh hng xu sc khe cng nh s phát trin tâm hn và trí tu ca các em.

Kim Hiu.